



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และ รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
และการยกเลิกการขึ้นบัญชี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) จำนวน ๑ อัตรา ได้กำหนดระยะเวลาการรับสมัครฯ ระหว่าง วันที่ ๗ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง รายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ และรวบรวมคะแนนจากการเลือกสรรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรฯ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ ดังนี้

๑.รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

หมายเลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑๐๒	นายณัฐกิตต์ โสภณศักดิ์	

๒.รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

หมายเลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๒๐๑	นางสาวหฤทัย พูลเพิ่ม	

๓.รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

หมายเลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑๐๑	นางสาวกมลทิพย์ สารสุวรรณ	

สำหรับการจ้างผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อจะได้แจ้งให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้างต้นไว้ โดยบัญชีมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันประกาศและหากภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกัน หรือ คล้ายคลึงกันหรือพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ อาจพิจารณาเรียกผู้ขึ้นบัญชีดังกล่าวเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างต่อไป ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี แล้ว

สำหรับการยกเลิกการขึ้นบัญชีข้างต้นนั้น นอกเหนือจากการครบกำหนดอายุบัญชีแล้ว หากได้มีการประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก ให้ถือว่าบัญชีที่ได้ประกาศครั้งนี้เป็นอันยกเลิกไป เว้นแต่ผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้รับการเรียกให้มารายงานตัวก่อนวันที่จะประกาศยกเลิกการบัญชี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายชนะ จุฬานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ